
 

 

 

    
     

      
 

 

  

 

 
     
     

   
    

 
  

    
 

    

 
     

 
  

  
 

  Hawdd ei ddeall 

Sut i drwsio eich cymorth clywed 
Mae’r daflen hon ynghylch ble i fynd i gael 
trwsio eich cymorth clywed a sut i wneud 
hynny 

Gallwch chi ymweld â’r clinig 

Os ydych chi’n cael problemau gyda 
chymorth clywed y GIG, gallwch chi 
ymweld â’n clinig. 
Dewch i’r Adran Glywedeg yn Ysbyty 
Maelor Wrecsam. 
Does arnoch chi ddim angen apwyntiad. 
Rydyn ni ar agor o ddydd Llun i ddydd 
Gwener. 

Yn y boreau o 9 am hyd 12 pm. 

Ac yn y prynhawniau o 1 pm hyd 4 pm. 

Rydyn ni ar gau ar wyliau banc. 



  
 

   

 

 
 

   

   
 

  

   
 

  
 

  

 

      
    

      
  

 

  
 

       
    

 

   
    

  

Gallwch chi fynd i glinigau mewn ardaloedd eraill 

Os ydych chi’n byw yn nes at Yr 
Wyddgrug, Glannau Dyfrdwy, Y Waun, 
Dolgellau neu Dywyn, ffoniwch yr Adran 
Glywedeg. 

Y rhif ffôn yw 01978 725 304. 

Bydd arnoch chi angen apwyntiad i fynd 
yno. 

Gallwch anfon cymhorthion clywed drwy’r post 

Gallwch chi bostio eich cymorth clywed 
diffygiol aton ni.  Gallwch chi wneud hyn os 
na allwch chi fynd i’n clinig neu os na 
allwch chi aros am apwyntiad.  

• Ysgrifennwch nodyn aton ni i ddweud 
beth yw’r broblem. 

• Ysgrifennwch eich enw, eich cyfeiriad 
a’ch dyddiad geni ar y nodyn. 

• Rhowch eich cymorth clywed a’r 
nodyn mewn amlen glustogog. 
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• Ysgrifennwch ein cyfeiriad ar yr amlen 
ac ewch â hi i swyddfa’r post. 

• Gofynnwch i swyddfa’r post bwyso’r 
amlen a rhoi’r stamp cywir arni. A 
rhowch stamp arall y tu mewn i ni ei 
ddefnyddio.  

Bydd eich cymorth yn cael ei drwsio a’i 
anfon yn ôl atoch chi. 
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Batris newydd 
Sut i gael batris newydd o glinig 

Does arnoch chi ddim angen apwyntiad i 
gael batris newydd. 

Gallwch chi eu cael o Adran Clywedeg 
Wrecsam. 

Dewch â’ch llyfr cofnodi brown neu’r 
ffolder glas hwn gyda chi. 

Gallwch chi hefyd gael batris o’r brif 
fynedfa yn yr ysbytai hyn:  
Yr Wyddgrug, Glannau Dyfrdwy, Y Waun, 
Dolgellau, Tywyn 

Dylai batris sydd wedi darfod gael eu 
hailgylchu. Gallwch chi eu hanfon yn ôl at 
yr Adran Glywedeg. Neu gallwch chi eu 
rhoi mewn man ailgylchu batris mewn 
archfarchnad. 
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Sut i gael batris newydd drwy’r post 

Gallwch chi hefyd gael batris newydd 
drwy’r post. Postiwch eich llyfr brown at yr 
Adran Glywedeg, Ysbyty Maelor Wrecsam. 

Rhowch stamp llythyr mawr y tu mewn i ni ei 
ddefnyddio. 

Byddwn ni’n postio’r llyfr a’r batris newydd 
yn ôl atoch chi. 

Prynu batris newydd 

Gallwch chi archebu batris newydd ar-lein 
hefyd. Er enghraifft, o Amazon. 

Mae’r batris yn y pecyn glas yn faint 675 
(CP44) 

Mae’r batris yn y pecyn oren yn faint 13 
(CP48) 

Mae’r batris yn y pecyn brown yn faint 312 
(CP41) 

Y rhain yw’r batris sy’n cael eu defnyddio 
gan yr Adran Glywedeg, ond gallwch chi 
ddefnyddio gwneuthuriad arall hefyd. 
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Gwybodaeth rybuddio ynghylch batris 
Gall llyncu batris cymorth clywed achosi 
niwed difrifol neu farwolaeth. 

Gall hyd yn oed batris sydd ddim yn 
gweithio gael yr effaith hon. 

Gall batris cymorth clywed sydd wedi’i 
gwthio y tu mewn i’r clustiau neu’r ffroenau 
achosi llawer o niwed hefyd. 
Beth i’w wneud os ydych chi’n llyncu 
batri 

Ewch yn syth i’r ysbyty. Gwnewch yn siŵr 
bod ganddo Adran Ddamweiniau ac 
Achosion Brys. Mae hon yn cael ei 
hadnabod fel A&E. 

Sut i osgoi llyncu batris yn ddamweiniol 

Dywedwch wrth eich Clywedegwr lleol os 
ydych chi’n meddwl y gallech chi lyncu 
batri cymorth clywed yn hawdd. 

Gall droriau batris cymorth clywed gael eu 
cloi os oes angen. 

Gall batris weithiau gael eu camgymryd am 
bils. Edrychwch ar eich pils yn ofalus cyn eu 
llyncu. 
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Sut i osgoi llyncu batris yn ddamweiniol 

Peidiwch â chadw batris eich cymorth 
clywed yn yr un lle â’ch pils. 

Cadwch fatris i ffwrdd oddi wrth fabis a 
phlant. Peidiwch â newid y batri o flaen 
babis neu blant. 

Byddwch yn ofalus sut rydych chi’n 
ailgylchu eich hen fatris. Peidiwch â’u 
gadael yn esgeulus yn unlle. 

Meddyliwch am unrhyw un arall yn eich tŷ 
a allai lyncu batris. Gwnewch yn siŵr fod 
eich batris yn ddiogel oddi wrthyn nhw 
hefyd. 
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Defnyddio’ch ffôn gyda’ch cymorth clywed 

Daliwch y ffôn wrth feicroffon y cymorth 
clywed. Mae hwn ar dop eich clust. 
Os ydych chi’n cael problemau wrth 
ddefnyddio’r ffôn, dywedwch wrth eich 
Clywedegwr. 
Gall eich Clywedegwr ddweud wrthych 
chi am wahanol fathau o ffonau a allai 
helpu. 

Page 8 


	Sut i drwsio eich cymorth clywed
	Mae’r daflen hon ynghylch ble i fynd i gael trwsio eich cymorth clywed a sut i wneud hynny





Accessibility Report





		Filename: 

		LDD - Fixing hearing aid problems Easy Read Welsh.pdf









		Report created by: 

		



		Organization: 

		







[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]



Summary



The checker found no problems in this document.





		Needs manual check: 0



		Passed manually: 2



		Failed manually: 0



		Skipped: 1



		Passed: 29



		Failed: 0







Detailed Report





		Document





		Rule Name		Status		Description



		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set



		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF



		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF



		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order



		Primary language		Passed		Text language is specified



		Title		Passed		Document title is showing in title bar



		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents



		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast



		Page Content





		Rule Name		Status		Description



		Tagged content		Passed		All page content is tagged



		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged



		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order



		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided



		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged



		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker



		Scripts		Passed		No inaccessible scripts



		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses



		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive



		Forms





		Rule Name		Status		Description



		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged



		Field descriptions		Passed		All form fields have description



		Alternate Text





		Rule Name		Status		Description



		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text



		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read



		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content



		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation



		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text



		Tables





		Rule Name		Status		Description



		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot



		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR



		Headers		Passed		Tables should have headers



		Regularity		Skipped		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column



		Summary		Passed		Tables must have a summary



		Lists





		Rule Name		Status		Description



		List items		Passed		LI must be a child of L



		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI



		Headings





		Rule Name		Status		Description



		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting










Back to Top

